

ค้นพบมนต์เสน่ห์พร้อมสัมผัสความงดงามตาม ธรรมชาติที่อมารี วังเวียง กับโปรโมชั่นพิเศษในราคา เริ่มต้นคืนละ 60 ดอลลาร์สหรัฐ++



กรุงเทพฯ ประเทศไทย 12 มีนาคม 2561 – อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอเชิญมาท่องเที่ยวแนวผจญภัยและพักผ่อน ณ อมารี วังเวียง โรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดในเครือฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ริมน้ำโขง แวดล้อมด้วยภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ อมารี วังเวียง พร้อมมอบบริการ อันเป็นเอกลักษณ์ภายใต้แบรนด์อมารี ให้ผู้เข้าพักสามารถสัมผัสประสบการณ์การเข้าพักที่สะดวกสบายตามมาตรฐานโรงแรมระดับ

นานาชาติ

วังเวียง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาว ในอดีตวังเวียงเคยเป็นเมืองสำหรับหยุดพักระหว่างสองเมืองท่าดังกล่าว ปัจจุบันวังเวียงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้ที่รักธรรมชาติและนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเปิดประสบการณ์ในจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ อมารี วังเวียง จึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อออกเดินทางสำรวจเมืองที่มีเสน่ห์แห่งนี้ ภายในโรงแรมและห้องพักได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยรอบ หรือเรียกได้ว่าธรรมชาติแห่งวังเวียง ซึ่งรวมถึง “น้ำ” เป็นตัวแทนสื่อถึงแม่น้ำของ “ดิน” สื่อถึงภูเขาหินปูนตั้งตระหง่านอยู่ละแวกโดยรอบโรงแรม “ไม้” เป็นตัวแทนของผืนป่าเขียวชอุ่มที่โอบล้อมเมือง และ ”พลังงาน” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจียบสงบอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองวังเวียง เคียงคู่กับกิจกรรมที่น่าสนุกและตื่นเต้นอีกมากมาย

อมารี วังเวียง ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 160 ห้อง แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกสรรห้องพักได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งซูพีเรียร์ ดีลักซ์ และสวีท ที่มาพร้อมกับทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองวังเวียงหรือธรรมชาติแห่งขุนเขา และการตกแต่งภายในห้องพักทั้งหมดยังได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของวังเวียงอีกด้วย แขกผู้เข้าพักสามารถลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองได้ที่ห้องอาหารเอสเซนส์ (Essence) ห้องอาหารหลักของโรงแรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสตรีทฟู้ดทั่วทั้งเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นของประเทศลาว อาหารไทย อาหารยอดนิยมจากนานาชาติ นอกจากนี้อมารี วังเวียงยังมีบริการอาหารว่างที่เสิร์ฟพร้อมกาแฟร้อนๆ ให้ผ่อนคลายช่วงบ่ายที่ห้องอาหารคาสเคด (Cascade)

อมารี วังเวียง ยังมอบการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มที่ริช สปา (Breeze Spa) ที่ให้บริการนวดผ่อนคลายตามลักษณะ

อารมณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ช่วยให้แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกทรีทเมนต์ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ โรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งไร้ขอบ ฟิต เซ็นเตอร์ (Fit Centre) ซึ่งเป็นห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ครบครันให้แขกผู้เข้าพักออกกำลังกายดูแลสุขภาพได้ตามต้องการ และคิเดส์ คลับ (Kids'club) ห้องสันทนาการที่ให้คุณหนูๆ ได้สนุกไปกับของเล่นและกิจกรรมอีกมากมายภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด

อมารี วังเวียง นำเสนอโปรแกรมชั้นห้องพักราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 60 ดอลลาร์สหรัฐ++ (สำหรับการเข้าพักในห้องพักแบบซูพีเรียร์ ซิตี วิว) สำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสำรองห้องพัก สามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ www.amari.com/vang-vieng/